

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 32.31 บาท ทิศทางแข็งค่า คาดกรอบ 32.26-32.36 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.31 บาท แข็งค่าขึ้นจากระดับ 32.38 บาท ในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน
แนวโน้มยังแข็งค่าตามมองเศรษฐกิจที่ดีของนักลงทุน คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.26-32.36 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธาพันธ์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เข้านี้บาท/
ดอลลาร์เปิดที่ระดับ 32.31 โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทยังคงแข็งค่าจากแรงเก็งกำไรของนักลงทุนต่างประเทศ
ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นและความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ ระยะสั้นเรามองว่ามีโอกาสอ่อนค่ากลับไป
ไม่มากนัก แต่ต้องระมัดระวังว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำ จะทำให้นักลงทุนชะลอการเก็งกำไรเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบาย โดยคาดการณ์เงินบาทระหว่างวัน 32.26-32.36 บาท ส่วนกรอบในสัปดาห์นี้มองที่ 32.05-32.55 บาท

สำหรับสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อไทย และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐ
ในวันจันทร์ คาดว่าเงินเฟ้อของไทยจะรายงานออกมาที่ระดับ 1.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ
ขยายตัว 0.22% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงต่ำที่ระดับ 0.71%

ต่อเนื่องด้วย ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐคาดว่าจะยังคงรายงานที่ระดับสูง 60.3
จุด ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเพราะผลของสงครามการค้า

วันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% เพราะเงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดับต่ำ (2.1%/y/y) แม้การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ (5.3%) และจีดีพีล่าสุดขยายตัวสูง (0.9%q/q)

วันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 1.75 แสนตำแหน่ง ส่งผลให้การว่างงาน
อยู่ที่ระดับ 3.8% เทียบกับช่วงที่ผ่านมา การจ้างงานเดือนนี้จะชะลอลดตัวลงเล็กน้อยจากผลของพายุเฮอริเคนฟลอ
เรนซ์ ขณะที่โดยรวมภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่ง และค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์มีโอกาสปรับตัวขึ้น
ต่อเนื่องที่ 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

เขากล่าวว่า นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้แล้วยังต้องจับตาแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้วยในฝั่งทวีปอเมริกา จะมีการหารือต่อเนื่องเกี่ยวกับเขตเสรีการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดา ขณะที่ในฝั่ง
อังกฤษจะมีการโต้วาทีภายในพรรคการเมืองเกี่ยวกับ Brexit ซึ่งทั้งสองปัจจัย จะสร้างความผันผวนให้ตลาดมาก
ขึ้นแน่นอน

"ช่วงนี้ตลาดผันผวนมากขึ้นจากค่าเงินยูโรและเยน แต่สังเกตได้ว่ากุลเงินตลาดเกิดใหม่ (EM) เริ่มแข็งค่า
กลับขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งยุโรป สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่เงินเฟ้อต่ำ (เช่น แรนซ์แอฟริกาใต้
และรูเบิลรัสเซีย) กลายเป็นเป้าหมายของนักเก็งกำไรทั่วโลก ขณะที่ในสัปดาห์นี้ต้องจับตาภาพรวมความผัน
ผวนของดอลลาร์ต่อ แม้ในฝั่งตลาดเกิดใหม่จะเริ่มมีเงินลงทุนไหลกลับเข้ามาบ้าง แต่ท้ายสัปดาห์จะชะลอลดตัวลง
เพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐ" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.12 จากวันศุกร์ 95.00
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,219.67 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย +3,684.66 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.382 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้